

**BÁO CÁO**  
**Tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp**  
**Tháng 05 năm 2021**

Kính gửi: - Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La.

**I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.**

TT	Nội dung		Số lượng	Lũy kế		
1	Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)		318	2081		
	Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)		251	762		
2	Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người), không có nhu cầu hưởng		28	68		
3	Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)		<b>Tổng</b>		<b>294</b>	<b>1956</b>
			Nam	< = 24 tuổi	19	54
				25 - 40 tuổi	81	548
				> 40 tuổi	19	246
			Nữ	< = 24 tuổi	30	80
				25 - 40 tuổi	127	729
> 40 tuổi	18	299				
4	Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)		7	19		
35	Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người)	Chuyển đi	0	9		
		Chuyển đến	1	3		
6	Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người)		1	27		
7	Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)		0	8		
8	Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)		<b>Tổng</b>		<b>220</b>	<b>1167</b>
			Trong đó: Hết thời gian hưởng		209	1131
			Trong đó: Có việc làm		9	32
			Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03		1	1

		tháng liên tục			
		Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp	0	0	
		Khác	1	3	
9	Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)		318	2081	
	Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)		0	5	
10	Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người)	<b>Tổng</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
		Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề	1	4	
11	Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)				
12	Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)	<b>Tổng</b>	<b>3733</b>	<b>32869</b>	
		<b>Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp</b>	<b>3730</b>	<b>32857</b>	
		03 tháng – 06 tháng	Số quyết định	238	973
			Số tiền chi TCTN	2230	9228
		Trong đó: QĐ 3 tháng	Số quyết định	197	662
			Số tiền chi TCTN	1680	5376
		07 tháng – 12 tháng	Số quyết định	56	983
			Số tiền chi TCTN	1500	23629
		<b>Số tiền chi hỗ trợ học nghề</b>	3	12	
		Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề	3	12	
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề					
13	Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)		2.8		
14	Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)		3		
15	Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)		5.0		

**II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các giải pháp và các kiến nghị:**

Trong tháng 05 năm 2021 tình hình lao động thất nghiệp tỉnh Sơn La có những biến động cụ thể như sau:

- Trong tháng số lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh chiếm 79% do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Lao động nghỉ việc chủ yếu do hết hạn hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trước thời hạn do công việc không đảm bảo, công nhân nghỉ việc để về gần gia đình, do sức khỏe yếu xin nghỉ trước đợi hưởng hưởng hưu; Không có lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

- Chuyên môn của người lao động thất nghiệp xảy ra ở các trình độ khác nhau trình độ cụ thể trong đó chủ yếu là lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 81% nên hay thay đổi công việc; đại học chiếm 6%; số còn lại có bằng cấp chứng chỉ nhưng chủ yếu là trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp hoặc có chứng nhận chứng chỉ nghề sơ cấp, cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp. Trong tháng có số người đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng do rút hồ sơ về để tiếp tục đi làm, nhiều lao động sau khi tra cứu phát hiện có nhiều mã số sổ bảo hiểm xã hội nên đã rút hồ sơ về để thực hiện gộp các sổ bảo hiểm xã hội trước khi giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

- Nghề nghiệp trước khi người lao động thất nghiệp chủ yếu là nghề trong lĩnh vực nông lâm nghiệp điện, điện tử, may, thêu, dệt, thợ lắp ráp, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, nhân viên nấu ăn, lễ tân, nhân viên phục vụ trong các trường học, nhà hàng, khách sạn, .... và nhóm ngành nghề khác... trong đó công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 59%.

- Trong tháng dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát có chiều hướng phức tạp tập trung nhiều tại các công ty có nhiều lao động làm việc vì vậy lao động khi đến trung tâm phải thực hiện đầy đủ các bước trong phòng tránh dịch bệnh như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi làm việc, tuyên truyền về dịch bệnh và các phòng tránh dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. Thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quan điểm chỉ đạo của nghị quyết 42 của chính phủ như tiếp nhận hồ sơ, thông báo tìm việc làm qua đường bưu điện (nếu như lao động có yêu cầu) cũng như theo thông báo số 169 ngày 11/05/2021 của trung tâm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid -19 trong giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm.

- Công tác tư vấn giới thiệu cho người lao động thất nghiệp trở lại thị trường lao động, tổ chức tư vấn học nghề để chuyển đổi nghề, nâng cao tay nghề cho lao động vẫn được thực hiện để giúp lao động sớm tiếp tục tham gia vào thị trường lao động tuy nhiên chưa có hiệu quả do nhu cầu tuyển dụng trong tỉnh ít, không giới thiệu lao động đi làm ngoài tỉnh do dịch bệnh covid - 19 đang bùng phát và có chiều hướng phức tạp.

- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Trung tâm luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, bố trí 02 điểm văn

phòng đại diện tại các huyện trong tỉnh để tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các thủ tục liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

- Nắm bắt các thông tin phản hồi từ phía người lao động, người sử dụng lao động. Tổng hợp, phân tích, đánh giá những việc đã làm được, những vấn đề còn tồn tại, các giải pháp tốt trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Việc phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp giữa trung tâm với bảo hiểm xã hội tỉnh, các ban ngành luôn được quan tâm và tương đối chặt chẽ, được tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và phát hiện các trường hợp có việc làm kịp thời. cùng với việc tra cứu trên cổng thông tin bảo hiểm xã hội phục vụ cho công tác thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, ngăn ngừa, khắc phục tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp.

Phối hợp với hệ thống ngân hàng trong tỉnh trong việc tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thẻ ATM cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chính sách BHTN vẫn còn nhiều khó khăn như:

+ Việc tuyển dụng, kí kết hợp đồng lao động ở một số doanh nghiệp, đơn vị còn chưa chặt chẽ về thời gian thử việc và làm việc chính thức, cung cấp hợp đồng lao động đến tay người lao động còn chậm, đóng BHTN chưa đầy đủ, kịp thời cho người lao động, nhiều lao động còn chưa tự giác thông báo về việc mình đã có việc làm; việc thu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của hệ thống bảo hiểm xã hội còn lỏng lẻo (việc thu bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ cần người sử dụng lao động báo lên và có thể thu gộp cả các tháng trước đó, lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng lúc tại 2 đơn vị vẫn có, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ...) vì vậy việc thực hiện thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

+ Lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi đtra cứu phát hiện nhiều trường hợp lao động có nhiều mã số sổ bảo hiểm xã hội nên đã rút hồ sơ về để gộp các sổ bảo hiểm xã hội trước khi giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp gây khó khăn cho cán bộ thực hiện và cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

+ Cổng thông tin bảo hiểm xã hội không cập nhật được do thường xuyên bị lỗi, chưa cung cấp thông tin kịp thời về tham gia bảo hiểm xã hội của lao động, vì vậy khó trong việc phát hiện lao động có việc làm nếu lao động không tự giác khai báo.

+ Việc tư vấn giới thiệu việc làm giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động tuy nhiên hiệu quả của công tác này vẫn còn rất thấp...(Nguyên nhân: do dịch bệnh covid đã ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp tục tham gia vào thị trường lao động của người lao động. Sơn La chưa có nhiều các nhà máy công nghiệp, thị trường lao động chưa đa dạng phong phú. Lao động thất nghiệp đến trung tâm nhu cầu tìm kiếm việc làm chưa cao, người lao động phần lớn không muốn đi nhiều phòng chuyên môn để giải quyết chế độ). Số lượng người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày càng tăng, có nhiều biểu hiện ngày càng phức tạp( trực lợi...) mà số cán bộ thực hiện chính sách BHTN do cục việc làm giao còn ít vì vậy chưa phân chia phòng BHTN thành các bộ phận chuyên biệt để giải quyết trình chính sách BHTN đạt hiệu quả cao hơn.

#### **Một số giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới như sau:**

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm thất nghiệp. xây dựng quy trình phối hợp với bảo hiểm xã hội trong công tác giải quyết chế độ, chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong đó có phổ biến về nghị định 61/NĐ-CP ngày 29/05/2020 các cán bộ làm công tác chuyên môn. Tuyên truyền với người lao động, người sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường công tác cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu cho người lao động thất nghiệp trở lại thị trường lao động, tổ chức tư vấn học nghề để chuyển đổi nghề, nâng cao tay nghề để phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động trong việc nộp hồ sơ, thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời điểm dịch bệnh... tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đầy đủ chế độ cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

#### **Kiến nghị**

- Đề nghị Cục Việc làm (Bộ lao động – Thương binh và Xã hội) giao thêm định suất lao động để Trung tâm bố trí cán bộ trong quá trình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

+ Hỗ trợ kinh phí tư vấn giới thiệu việc làm, tổ chức giao dịch việc làm, thông tin, tuyên truyền, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động BHTN.

+ Cấp kinh phí để cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư thêm trang thiết bị làm việc tại Trung tâm để thuận lợi cho công tác tiếp nhận, giải quyết và lưu trữ hồ sơ theo mô hình, tổ chức hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

- Đề nghị Cục Việc làm (Bộ lao động – Thương binh và Xã hội) tiếp tục phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện việc kết nối cơ sở dữ liệu về Bảo

hiểm thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp được tốt hơn.

Trên đây là báo cáo tháng 05 năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BHTN.

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Hồng Duyên**

**Lò Thị Anh Hoa**